

คำกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เก่ง ดี มีคุณธรรม นำชาติพัฒนา”  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องนราธิป

\*\*\*\*\*

เรียน วิทยากร

ผู้แทน ศปท. ประจำส่วนราชการต่าง ๆ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่มีโอกาสสามารถร่วมรับฟังและเปิดการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “เก่ง ดี มีคุณธรรม นำชาติพัฒนา” ในวันนี้ ซึ่งภารกิจการป้องกันการทุจริตและการขับเคลื่อนคุ้มครองจริยธรรมเป็นหนึ่งในภารกิจที่กระทรวงฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเห็นว่า ภารกิจดังกล่าวมีความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคม

การจัดบรรยายพิเศษวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม โดย “คุณธรรม” หมายถึง หลักความดีงาม ความถูกต้องในการแสดงออก ทั้งกาย วาจา ใจ ของแต่ละบุคคล ส่วนคำว่า “จริยธรรม” หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน เคยยกตัวอย่าง “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม” ว่า หากเปรียบเทียบพฤติกรรมของคนเป็นต้นไม้ ส่วนที่เป็นดอกและผล คือ ส่วนที่เป็นความดีและความเก่ง ซึ่งต้องอาศัยลำต้นที่แข็งแรง โดยการมีจิตลักษณะ ๕ ด้าน คือ (๑) มีเหตุผลเชิงจริยธรรม (๒) มุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง (๓) ความเชื่ออำนาจในตน (๔) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ (๕) มีทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยมที่ดี นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยรากฐานที่ดี ๓ ประการ คือ มีสติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิตที่ดี ดังนั้น หากพวกเราในฐานะผู้ปฏิบัติงานราชการทุกคนประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรม จนเกิดเป็นนิสัย ก็ย่อมก่อให้เกิดความสงบสุขเป็นประโยชน์ต่อสังคม และต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างแน่นอน

การบรรยายพิเศษในวันนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) อย่างเป็นรูปธรรมด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในวันนี้ จะได้รับประโยชน์ไม่มากนักน้อย และสามารถนำข้อมูล แง่คิด รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติราชการได้

ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ขอขอบคุณ คุณदनัย จันท์เจ้าฉาย กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ และขอบคุณผู้แทนจาก  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงต่าง ๆ ผู้แทนจากกรม กองต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจและสละเวลา  
มาร่วมรับฟังการบรรยาย และหวังว่าการบรรยายพิเศษในวันนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ กระทรวง  
การต่างประเทศจะให้ความสำคัญและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและการขับเคลื่อน  
คัมภีร์จริยธรรมต่อไป

ขอบคุณครับ

\* \* \* \* \*